



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,559 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,094,886 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,875 ราย รักษาหายสะสม 1,993,964 ราย ยังรักษาอยู่ 80,277 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย เสียชีวิตสะสม 20,645 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 90,348,555 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 260,238,440 ราย เสียชีวิต 5,198,292 ราย รักษาหาย 235,194,246 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO ย้ำประชาชนเคร่งครัดการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่าง ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว **แคนาดา** รายงานพบเชื้อโควิดในสัตว์ป่า อย่างกว้างขวาง กังวลว่าอาจกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่และแพร่กลับสู่มนุษย์อีกครั้ง **ฝรั่งเศส** จ่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มโควิด-เร่งฉีดบูสเตอร์ **เยอรมนี** คลอดกฎเข้ม 3G : Geimpft, Getestet, Genesen กำหนดให้ประชาชนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน แสดงผลตรวจเชื้อเป็นลบ และแสดงหลักฐานว่าหายป่วยแล้ว เพื่อคุมโควิดระลอกใหม่ **รัสเซีย** ผู้นำร่วมทดสอบวัคซีนพันธุกรรมของ Sputnik V **อินเดีย** สธ. วอนรัฐท้องถิ่นตรวจโควิด 19 เพิ่ม **อินโดนีเซีย** ห้ามลาหยุดช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่สกัดโควิด 19 **สิงคโปร์-มาเลเซีย** อนุญาตให้คนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วผ่านด่านทางบก ไม่ต้องกักตัว **สิงคโปร์** เตรียมพิจารณาใช้วัคซีนโนวาแวกซ์ในกรณีฉุกเฉิน **อังกฤษ** ผวาโควิดสายพันธุ์ใหม่ สั่งด่วนระงับเที่ยวบินจาก 6 ประเทศแอฟริกา

ประเด็นสำคัญ

1. แผนเปิดประเทศระยะ 2 ต่างชาติเข้าไทยไม่ต้องกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สวท, INN) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 ทหารือ 3 ประเด็น 1. เสนอ ศบค.พิจารณาเห็นชอบการปรับวันกักตัว และวิธีการตรวจทุกรูปแบบ สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามแผนเปิดประเทศ ระยะที่ 2 เริ่ม 16 ธ.ค. 64 2. ยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Vaccine Passport สำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ 3. เห็นชอบให้กรมการแพทย์จัดทำแผนจัดหาการรักษาโรคโควิด 19 แพ็กซีโลวิด และโมลนูพิราเวียร์ ช่วยลดการนอนรักษาตัวใน รพ. และเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย

- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเปิดประเทศระยะที่ 2 จะมีการเปิดช่องทางการเข้าประเทศมากขึ้น ส่วนรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เข้ามา ศบค. มอบหมายให้ ก.การต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณา เน้นว่าผู้ที่เข้าไทยต้องฉีดวัคซีนครบทุกคน ยกเว้นเด็กที่ฉีดไม่ได้ ก่อนเข้า ต้องตรวจ RT-PCR ใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2. ประเด็นพิจารณาในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, pptvhd,)

- นายกฯ และรมว.กลาโหม จะประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เตรียมพิจารณาปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าไทย และพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการในส่วนของกิจการ/สถานบันเทิง ส่วน ศปม. และ สมช. จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

- ในการประชุม EOC สธ. ที่ประชุมเห็นชอบร่างมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิดในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 64 - 16 ม.ค. 65 เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด แบบกำหนดเวลา และงดกิจกรรม ดังนี้ 1. คาราโอเกะ 2. งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง 3. งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน และ 4. งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่คลุกคลี และใกล้ชิดกับลูกค้า สำหรับมาตรการป้องกันควบคุม

โรค 1.สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus 2.ยกระดับมาตรการ Covid Free Personal 3.ยกระดับ Covid Free Customer และ 4.ยกระดับ Covid Free Environment โดยที่ประชุมยังกำหนดให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผลตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง รวมถึงการกำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด และพิจารณากำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยต้องจับตาว่าจะมีการนำเสนออาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 26 พ.ย. หรือไม่

3. ขอความร่วมมือประชาชนอย่ารอวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (INN)

- นายกฯ และรมว.กลาโหม เผย สถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้น แต่ยังคงขอความร่วมมือประชาชนฉีดวัคซีน ยืนยันไทยมีวัคซีนอย่างเพียงพอ ขออย่ารอ อย่าเลือก เพราะผ่านการอนุมัติของ WHO และ อย.ไทยแล้ว เบื้องต้นได้สั่งการให้จังหวัดเตรียมชุดเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ)

- รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนแล้ว 47 ล้านคน จากเป้าหมาย 50 ล้านคน แสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ไม่ได้รับวัคซีนอีก 3 ล้านคน ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ ผู้เข้าไม่ถึงข้อมูลว่ามีวัคซีนที่ใดบ้าง และยังรอวัคซีนอยู่ ต้องขออย่าว่า อย.รอ ทุกคนควรเข้ามารับวัคซีนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ สธ.ได้เร่งให้ทุกแห่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ยังไม่ได้รับ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และเด็ก รวมถึงขยายการฉีดให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

4. การจัดหาวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สวท,INN, js100) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs

- รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส สำหรับใช้ในปี 2565 ระหว่างกรมควบคุมโรค กับ บ.ไฟเซอร์ ประเทศไทย และอินโดไชน่า

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เบื้องต้นไฟเซอร์ล็อตดังกล่าว จะนำไปฉีดให้เด็กอายุ 5-11 ปี จำนวน 10 ล้านโดส ภายหลังจากการขึ้นทะเบียนขยายอายุการฉีดกับ อย. แล้ว ส่วนที่เหลือคาดว่าจะเป็วัคซีนสูตรใหม่ที่จะนำมาใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำเกลือ

5. การจัดหาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, newtv, infoquest, TNN, mcof, INN, thaigov, thailandplus) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs

- รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามสัญญาการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ 5 หมื่นคอร์สการรักษา จำนวน 2 ล้านเม็ด ระหว่าง กรมการแพทย์ และ บ.เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จก. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในไทยเข้าถึงยาใหม่ชนิดรับประทาน เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง คือ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว พบประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตหรือการรักษาตัวใน รพ.ได้ร้อยละ 50 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับ อย.สหรัฐฯ และ อย.ไทย

- ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก ยังอยู่ในระดับที่มีความรุนแรง โดยยาโมลนูพิราเวียร์จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง

- อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ทางบริษัทนำเข้ยาเตรียมขอยื่นขึ้นทะเบียนการใช้ยาในไทย หลังจากที่ อย.สหรัฐฯ อนุมัติยาโมลนูพิราเวียร์ คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้า

6. แนะนำจัด ATK ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., คมชัดลึก, thestandard)

- อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้วถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เมื่อใช้แล้วให้คัดแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ขยะที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย ให้เก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิดได้เลย 2) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป โดยมีแนวทางการจัดการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีในชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ และกรณีในชุมชนไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื่อ ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ แล้วประสานและนำส่ง อปท.ในพื้นที่นำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป</p> <p>7. ย้ำร้านอาหารเข้มมาตรการ COVID Free Setting สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวพบคนติดเชื้อโควิด 19 จากคลัสเตอร์ร้านอาหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่า ได้ส่ง จนท. ลงไปร่วมตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรค กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า ร้านดังกล่าวมีมาตรการ COVID Free Setting แต่ขณะให้บริการอาจมีปัญหาเรื่องการจัดการความแออัด สิ่งที่พบ คือ ถ้ามีคนติดเชื้อมาจากที่อื่นแล้วปะปนเข้ามา ซึ่งคนกลุ่มนี้มักไม่ค่อยมีอาการ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการในเวลาเดียวกันกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องเข้าสู่ระบบประเมินความเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิดไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้ทาง กทม. ได้เข้าไปดำเนินการดูแลแล้ว</p> <p>8. เดือนช่วง 5.ค. โควิดในไทยเสี่ยงกลับมาระบาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, ch7)</p> <p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ช่วงเดือน 5.ค. เสี่ยงที่โควิดอาจกลับมาระบาดหนัก ซึ่งประเทศไทยมีวันหยุดยาว เทศกาล และอากาศที่เย็นลง ยิ่งต้องระวังมากขึ้น ผู้ประกอบการควรดำเนินการอย่างเข้มงวด หากทำได้อาจกลับมาเปิดประเทศได้ดีในช่วงปีใหม่ และล่าสุดมีสายพันธุ์ใหม่อย่าง B.1.1.529 เพิ่มมาอีก ยังไม่น่ากังวล เพราะยังไม่มีหลักฐานยืนยันความรุนแรง</p> <p>9. ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BetaX ระบุสรรพคุณสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด 19 ได้ 100% นั้น ทางอย. ตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นอาหารเสริม ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด 19</p> <p>10. ลิซ่าติดโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ศิลปิน “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ติดเชื้อโควิด ไม่มีอาการ ส่วนเพื่อนร่วมวง 3 คน ผลตรวจออกมาพบเชื้อ ด้านโลกโซเซียลวิจารณ์สาเหตุจากการรดก ไม่สวมหน้ากากตอนเจอแฟนคลับ</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกทูเดย์</p> <p>- พญ.สุมนิ วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ วอนนายจ้างนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย หลังพบคลัสเตอร์กิจการเสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม ส่วนคลัสเตอร์โรงเรียนและสถานศึกษา ที่รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอเน้นย้ำว่า เมื่อสอบสวนโรคเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ควรปิดเฉพาะห้องหรือชั้นเรียนตามการสอบสวนโรค ส่วนในชั้นเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ควรสุ่มตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจเอทีเคตามความเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- ปลัด กทม. กล่าวว่า ทุกสำนักงานเขตยังต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานในสถานประกอบการ แคมป์ก่อสร้าง อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, INN</p> <p>- นายกฯ และรมว.กลาโหม กำชับ ฝ่ายความมั่นคง-มหาดไทย-แรงงาน คุมเข้มแรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย สกัดโควิด 19 เร่ง MOU แก้ปัญหาขาดแรงงานและการลักลอบเข้าเมือง เปิดลงทะเบียน 1 5.ค. นี้</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วิธีใหม่ สู้ภัยโควิดและเชื้อดื้อยา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก และ รมว.สธ. ร่วมกับ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เลขาธิการ อย. ร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 ภายใต้ธีม "ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา" โดยประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพมาโดยตลอด และได้มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2565 เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาทั้งในคน สัตว์ อาหารและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เมื่อตระหนักรู้ เข้าใจ เรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ประเทศไทยจะได้ใช้ยาต้านจุลชีพลดลง</p>	
<p>Thailand International Health Expo 2022</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)</p> <p>- ปลัด สธ. เผย สธ.ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร เตรียมจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค. 65 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน ภายใต้เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอาเซียน พร้อมเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย</p>	-
<p>อ่านยาใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)</p> <p>- ดร.สุปรिता อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เผย สสส.ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต กรมกิจการเด็กฯ และภาคีเครือข่าย ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมจัดงาน "อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย" ผ่านเฟซบุ๊ก “อ่านยกกำลังสุข” พร้อมเปิดตัวนิทานภาพ "ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย" ปลูกพลังบวกเด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย ให้สามารถรับมือกับความสูญเสียหรือพลัดพรากกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้าใจ ดาวน์โหลดนิทานฟรี ได้ที่ www.happyreading.in.th</p>	